

โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ (ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ)

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทาน สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายกิจกรรมการผลิต การขนส่งของธุรกิจต่าง ๆ รองรับการค้าเสรี การค้า การค้า สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และยกระดับประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า ให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) กระตุ้นอุตสาหกรรม จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ภาคอุตสาหกรรมผลิต และการบริการโลจิสติกส์ของไทยด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ในมิติด้านต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการตลอดโซ่อุปทาน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และเครือข่ายการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และมีการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองโลจิสติกส์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโซ่อุปทาน ด้วยการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในมิติด้านต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของสถานประกอบการและส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด EEC เพื่อนำไปวางแผนการพัฒนารายละเอียดพร้อมรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสร้างประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง)
2. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการเป้าหมายด้วยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและความน่าเชื่อถือ

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ :

- สถานประกอบการต้องมีศักยภาพในการพัฒนา มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และสามารถให้ทีมที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้
- ผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการต้องให้ความสำคัญกับโครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนนโยบายและประสานเครือข่าย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 3648

โทรสาร : -

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 -11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม